

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGLA2

Tên giáo viên: Lớp A2, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Phương Thanh

Thời gian/hoạt động	Tuần 1 <i>Từ 01/04 đến 05/04</i>	Tuần 2 <i>Từ 08/04 đến 12/04</i>	Tuần 3 <i>Từ 15/04 đến 19/04</i>	Tuần 4 <i>Từ 22/04 đến 26/04</i>	Mục tiêu thực hiện	
Đón trẻ, thể dục sáng	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp (cất đồ dùng cá nhân) khi đến lớp. * Kiểm tra sức khỏe trẻ * Tập thể dục theo nhạc chung của trường: tập cùng với vòng - Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Đàn gà trong sân - Trọng động: - Hô hấp: Thổi nơ. - Tay: Ra trước - gập tay trước ngực - Bụng: Quay người sang 2 bên - Chân: Ngồi khuyu gối. - Bật: Chân sáo, Chụm tách - Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.					
Trò chuyện	- Kể các hoạt động về ngày Giải phóng miền Nam, các biện pháp bảo vệ nguồn nước sạch, các hiện tượng trong tự nhiên, các mùa trong năm, về ngày và đêm - Trao đổi với phụ huynh: ở nhà trò chuyện với trẻ về ngày GP Miền Nam. Sưu tầm tranh ảnh về các hiện tượng tự nhiên, các biện pháp bảo vệ nguồn nước sạch trên họa báo, tạp chí. - Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng trong tự nhiên, về nước, về bốn mùa, về ngày và đêm... - Khuyến khích trẻ quan sát, sưu tầm tranh ảnh từ sách báo theo chủ đề.					
Hoạt động học	T2	Hoạt động tạo hình Vẽ tranh bảo vệ môi trường (MT16)	Hoạt động tạo hình Xé dán theo ý thích (MT103)	Hoạt động tạo hình Vẽ theo ý thích	Hoạt động tạo hình Đan nong mốt (MT104)	
	T3	Khám phá Bảo vệ nguồn nước sạch (MT18)	Khám phá Khám phá Ngày và đêm	Khám phá Ngày giỗ tổ Hùng Vương	Khám phá Ngày giải phóng miền Nam	
	T4	Làm quen với toán Dạy trẻ cân đo nhiều đối tượng bằng 1 đơn vị cân	Làm quen với toán Dạy trẻ phân biệt các mùa trong năm	Làm quen với toán Hoàn thiện và sáng tạo các qui tắc sắp xếp ghép thành cặp các đối tượng	Làm quen với toán Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan	MT18, MT16, MT103, MT68, MT104
	T5	Làm quen chữ viết Làm quen chữ cái g,y	Văn học Thơ: Trăng ơi từ đâu đến	Làm quen chữ viết Làm quen chữ cái s, x (MT68)	Văn học Truyện: Con rồng cháu tiên	
	T6	Âm nhạc - Dạy hát: Mưa rơi + NH: Tia nắng hạt mưa + TC: Âm thanh vui nhộn	Vận động Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất	Âm nhạc DH: Đếm sao - NH: Dòng máu lạc hồng - TC: Tai ai tinh	Vận động Đi nổi bàn chân tiến, lùi, sang ngang	
Hoạt động ngoài trời	* Quan sát: những hình ảnh về nước và cách bảo vệ nguồn nước sạch, những hình ảnh bốn mùa trong năm, hình ảnh các hoạt động trong ngày giỗ tổ Hùng Vương, hình ảnh về ngày Giải phóng Miền Nam..... * TCVD: + Gánh nước, vật chìm vật nổi, trò chơi dân gian, chơi vận động các trò chơi ở khu dân gian. + Chơi các trò chơi vận động liên hoàn ngoài hành lang * Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo - Giao lưu trò chơi vận động, (âm nhạc) với các lớp trong khối (thứ 3) - Lao động, chăm sóc cây xanh (thứ 5)					
Hoạt động chơi góc	* Góc trọng tâm:: Làm tranh bảo vệ nguồn nước (T1). Xây dựng công viên (T2) Làm tranh về ngày và đêm (T3) . Xây biển đảo quê em (T4). * Góc chơi đóng vai: Nấu ăn, cô giáo, bán hàng, bác sĩ * Góc nghệ thuật: - Tạo hình: Làm đồ chơi tự tạo, vẽ, nặn, xé dán làm tranh theo chủ đề * Góc học tập: - Thư viện: Xem truyện tranh, Chữ cái: Đồ và tô màu chữ cái đã học, chữ số rỗng. * Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố * Góc thực hành cuộc sống: Thực hành mặc áo nhanh, gấp áo, lồng tất					

Góc thực hành cuộc sống: Thực hành mặc áo mưa, gấp áo, lồng tai

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh	Thực hành – rèn các kỹ năng: Thói quen văn minh khi ăn: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không nói chuyện, đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. + Trẻ có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng , che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp - Nghe đọc truyện: Quà tặng mẹ
Hoạt động chiều	- Hướng dẫn chơi TC: Chơi lắp ghép các hình, đếm, gấp..các đồ vật, tạo nhóm có số lượng 10 (ĐC Mon). Xác định phía trên., dưới, trước, sau của đồ khác, có định hướng - Kể chuyện – đóng kịch: câu chuyện bốn mùa - Hát các bài hát về nguồn nước , quê hương.... - Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ. - Rèn kỹ năng tạo hình: nặn, cầm bút, tư thế ngồi - Rèn các kỹ năng: Bỏ rác đúng nơi quy định, thực hiện tốt những qui định ở trường và ở nhà, không nói tự do - Chơi theo ý thích. Tham gia phòng Kidsmat. Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan
Chủ đề - Sự kiện	
Đánh giá KQ thực hiện	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
	ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

Ban giám hiệu

Khối trưởng

Giáo viên